

สพฐ.ประกาศนโยบายเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

นำเสนอเมื่อ : 19 เม.ย. 2558

สพฐ.มีนโยบายเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2558 เรื่องสวัสดิภาพ
สวัสดิการและความปลอดภัยของนักเรียน รายละเอียด



ที่ ศธ ๐๔๐๐๑/ว ๘๕๕

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๑๐ เมษายน ๒๕๕๘

เรื่อง การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษา
มัธยมศึกษา ทุกเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยขณะนี้ใกล้เวลาที่สถานศึกษาจะเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ซึ่งในระหว่างปิดภาคเรียน ได้เกิดภัยธรรมชาติในหลายพื้นที่ และอาจเป็นเหตุให้อาคาร วัสดุ อุปกรณ์ ต้นไม้และสิ่งแวดล้อมโดยรวมเกิดชำรุดเสียหาย อุปกรณ์ไฟฟ้าอาจมีกระแสไฟฟ้ารั่วไหล สายไฟฟ้าขาด จนอาจเป็นอันตรายกับนักเรียน ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้เกิดภัยพิบัติต่างๆ เช่น वादภัย ภัยแล้ง พายุฤดูร้อน หมอกควันและไฟป่า คลื่นซัดชายฝั่ง อุทกภัย ดินโคลนถล่ม แผ่นดินไหว โรคระบาดและโรคติดต่อหลายประเภท เช่น โรคมือ เท้า ปาก ใช้เลือดออก พืชสุนัขบ้า ฯลฯ รวมทั้งสัตว์เลื้อยคลาน งูพิษ ตะขาบ แมงป่อง และแมลงมีพิษ เช่น มิ้ง ตัวต่อ ตัวแตน นอกจากนี้ยังมีการกระทำของมนุษย์ที่ก่อให้เกิดเหตุร้ายต่างๆ ขึ้นอีก

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความห่วงใยในสวัสดิภาพ สวัสดิการและความปลอดภัยของนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง และเพื่อเป็นการป้องกันมิให้นักเรียนได้รับอันตรายจากเหตุร้ายต่างๆ เมื่อเปิดภาคเรียน จึงขอความร่วมมือแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนเพิ่มเติมจากที่ได้เคยดำเนินการเป็นปกติ โดยให้ความสำคัญเป็นพิเศษในเรื่องดังกล่าวตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตพื้นที่การศึกษา ให้การดูแลช่วยเหลือและสนับสนุนให้โรงเรียนสามารถเปิดทำการเรียนการสอนได้ตามปกติ หากเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง เกิดเหตุร้ายหรือเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบขึ้น และพิจารณาแล้วเห็นว่าจะมีอันตรายเกิดขึ้นกับนักเรียนและครู ขอให้ผู้อำนวยการโรงเรียนใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาและตัดสินใจ แล้วรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับโดยเร็ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งสถานศึกษาในสังกัดทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายรังสรรค์ มณีเล็ก)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักอำนวยการ

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากองทุนการศึกษา

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๕๘๑

โทรสาร ๐ ๒๒๘๘ ๕๕๗๑

การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๑. ด้านสภาพแวดล้อมบริเวณโรงเรียน เช่น

๑.๑ ดูแลสภาพแวดล้อมให้สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย ตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ มิให้เกิดอันตราย กำจัดต้นไม้ที่เป็นพิษหรือมีผลเป็นพิษในบริเวณโรงเรียนและโดยรอบ

๑.๒ ซ่อมแซมอาคารเรียน ประตู หน้าต่าง สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้า พัดลม โต๊ะ เก้าอี้ ห้องสุขา ก๊อกน้ำ ระบบไฟฟ้า ระบบน้ำประปา เครื่องเล่นสนาม ประตูฟุตบอล ประตูรั้วโรงเรียน ล้อมรั้วรอบ สระน้ำในโรงเรียน ให้มั่นคงแข็งแรง

๑.๓ กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง หนู แมลงวัน รังผึ้ง รังต่อ รังแตน เก็บกวาดกองขยะที่รกรุงรัง ดูแลสนามหญ้า ให้สะอาดโล่งเตียน มิให้เป็นที่อยู่ของสัตว์ร้าย หนูพิษ แมงป่องและตะขาบ เป็นต้น

๑.๔ สำรวจจุดอันตรายในบริเวณโรงเรียน เส้นทางเดินทางไป-กลับ ของนักเรียน จัดที่จอดรถจักรยาน รถจักรยานยนต์ จุดจอดรถรับ-ส่งนักเรียน ประสานสำนักงานขนส่งจังหวัด เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร ตรวจสอบสภาพของรถรับ-ส่งนักเรียน รวมทั้งพนักงานขับรถ ร่วมมือในการป้องกันแก้ไขให้มีความปลอดภัยกับนักเรียน ปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณหน้าโรงเรียน วางมาตรการป้องกันอันตรายจากสระน้ำที่อยู่ในโรงเรียนหรือชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนลอยตัวในน้ำหรือว่ายน้ำเป็น

๑.๕ เตรียมวางแผนและคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า ก่อนเกิดเหตุการณ์ต่างๆ เช่นการให้ความรู้ ขณะเกิดเหตุจะต้องปฏิบัติอย่างไรในการหลีกเลี่ยงและการเอาชีวิตรอดจากเหตุการณ์ และภายหลังเกิดเหตุแล้ว จะขอรับความช่วยเหลือได้อย่างไร โดยศึกษาข้อมูลได้จากคู่มือแนวทางปฏิบัติและมาตรการรักษาความปลอดภัย ของสถานศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือเว็บไซต์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย www.disaster.go.th

๒. ด้านสุขภาพอนามัย ให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ เพื่อตรวจสุขภาพคัดกรองนักเรียน หากปรากฏอาการที่น่าสงสัยควรนำไปพบแพทย์เพื่อการรักษาและป้องกันมิให้แพร่เชื้อไปยังเพื่อนนักเรียน ปลุกฝังสุขนิสัยที่ดีให้แก่แก่นักเรียน เช่น การล้างมืออย่างถูกวิธี การแปรงฟันหลังอาหาร การปิดปากเมื่อไอและจาม เป็นต้น

๓. ภัยที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ ควรวางมาตรการในการป้องกันนักเรียนก่อเหตุทะเลาะวิวาท การล้วงละเมิด พกพาอาวุธสงคราม มีด ระเบิด อาวุธปืน ชูสาว หนีเรียน การหลอกลวง ยาเสพติด บุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การติดเกมส์ วิ่งราวชิงทรัพย์ ขับขี่รถจักรยานยนต์ ไม่สวมหมวกนิรภัย รวมทั้งการเดินทาง ไปทัศนศึกษาของนักเรียน ฯลฯ

๔. ขอให้พิจารณาเรื่องการประกันชีวิตของนักเรียน ควรคำนึงถึงการคุ้มครองที่ครอบคลุมทุกด้าน

๕. ควรมอบหมายภารกิจให้ข้าราชการครูทุกคนช่วยกันมีส่วนร่วมรับผิดชอบ โดยออกคำสั่งแต่งตั้ง คณะทำงาน นอกจากนี้ยังสามารถมอบหมายให้กรรมการนักเรียน นักศึกษาวิชาทหาร ลูกเสือยุวกาชาด นักเรียน รุ่นพี่ที่มีจิตอาสา ให้ช่วยเหลืองานของโรงเรียน ช่วยเหลือแบ่งเบาภาระงานของครูได้อีกด้วย

๖. หากเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง เกิดเหตุร้าย เหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นในโรงเรียนหรือ บริเวณใกล้เคียง เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าจะมีอันตรายเกิดขึ้นกับนักเรียนและคณะครู ขอให้อยู่ในดุลยพินิจของ ผู้อำนวยการโรงเรียนมีอำนาจในการตัดสินใจ แล้วรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับโดยเร็ว

[ดาวน์โหลดไฟล์นี้แบบ PDF คลิกที่นี่](#)